



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1387 6 tháng 2 năm 2022

**Dũng Hành**

*Dũng hành tự thức quý như sinh,  
Giải tỏa phiền ưu sửa chính mình,  
Tình Trời lớn rộng ban qui hội,  
Khai thông trí tuệ hưởng thanh bình.*

**Lương Sĩ Hằng**

---

**Mục Bé Tám 1995**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Chiều sâu của tình thương nằm ở đâu?
- 2) Tụ tan do đâu hình thành?
- 3) Những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn là sao?
- 4) Mặt người nào sáng thì tâm hồn người đó nhẹ có phải không?
- 5) Hằng tuần gặp nhau và được phát triển tâm thức có ích gì không?
- 6) Hướng thượng có hữu ích gì không?
- 7) Xưng danh có lợi gì cho hành giả không?

**1) 11-11-95**

**Hỏi: Chiều sâu của tình thương nằm ở đâu?**

Đáp: Thừa chiều sâu của tình thương nằm trong thanh tịnh giới, có thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu nhiên, chẳng còn mê chấp thì mới tận độ được. Không còn ôm chấp, nhưng phát triển chơn tâm, tức là đào sâu sự thanh tịnh của chính mình

**Kệ:**

*Tâm thân thực hiện chơn linh tiến  
Trí tuệ phân minh chẳng có phiền  
Sự thật hành thông chung một cội  
Qui nguyên giềng mối tự phân xuyên*

**2) 12-11-95**

**Hỏi: Tự tan do đâu hình thành?**

Đáp: Thừa tự và tan do trung tâm sinh lực của mọi vật thể hướng thượng hay hướng hạ mà hình thành: Hướng thượng thì sẽ được thành tự, hướng hạ thì sẽ bị phân tán và tranh chấp

**Kệ:**

*Bình tâm thanh tịnh tự phân tâm  
Có có không không cũng vững tâm  
Siêu diệu Trời ban tình quý đẹp  
Chuyên hành tự thức tự qui tâm*

**3) 13-11-95**

**Hỏi: Những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn là sao?**

Đáp: Thừa những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn tại vì bản tánh tự nhiên và hồn nhiên của mọi người đều có. Lúc nào cũng muốn bình an và tốt đẹp, chân đi không bao giờ muốn đạp trúng gai là vậy

**Kệ:**

*Tu hành lại muốn lên luôn mãi  
Chẳng có chông gai chẳng sợ đày  
Dứt khoát chơn tình tu phát triển  
Bình tâm thanh tịnh chẳng làm sai*

**4) 14-11-95**

**Hỏi: Mặt người nào sáng thì tâm hồn người đó nhẹ có phải không?**

Đáp: Thừa người nào thiên tốt thì tâm hồn người ấy sẽ được sáng và vui. Ngược lại hướng về đục thì rất dễ sân si và tủi nhục, không khác chiếc xe hơi chạy nhanh và chạy chậm

**Kệ:**

Tiến lên mắt sáng tâm minh tịnh  
Hương hạ tâm sân dễ bực mình  
Điểm giới không hòa tâm dễ động  
Bền lâu hướng thượng rõ hành trình

**5) 15-11-95**

**Hỏi: Hàng tuần gặp nhau và được phát triển tâm thức có ích gì không?**

Đáp: Thưa gặp nhau được phát triển về tâm thức rất hữu ích cho phần hồn trong chu trình tiến hóa về tâm đạo, càng ngày càng sáng suốt thêm

**Kệ:**

Thực hành phương pháp đêm đêm tiến  
Tương ngộ tâm giao chẳng có phiền  
Thức giác chơn hồn nay mến đạo  
Cùng tu cùng tiến sống an yên

**6) 16-11-95**

**Hỏi: Hướng thượng có hữu ích gì không?**

Đáp: Thưa hướng thượng rất hữu ích cho đường hướng phát triển của tâm linh, tự hiểu sự liên hệ giữa Trời Đất và người không ngừng nghỉ, chấp nhận sự nhồi quả và tự thức hơn

**Kệ:**

Dễ tu dễ tiến khó lo phiền  
Trí tuệ phân minh dễ đạt duyên  
Tâm dục không còn qui một mối  
Cảm thông thiên địa tự mình xuyên

**7) 17-11-95**

**Hỏi: Xung danh có lợi gì cho hành giả không?**

Đáp: Thưa xung danh không có lợi gì cho hành giả, chỉ có phiền thêm bởi sự ham muốn của người đời hay lợi dụng mà không hành cũng như không. Bình thản lo tu tiến quý hơn là xung danh, hành động thanh nhẹ, phân minh rõ rệt, ảnh hưởng người kế tiếp, bằng cách tự tu tiên ảnh hưởng người kế tiếp là tận độ quần sanh ở tương lai

**Kệ:**

Thế gian chẳng có ai tài giỏi  
Học hỏi không ngừng tự sáng soi  
Thức giác chính mình lo cải tiến  
Phân minh đời đạo chẳng đua đời

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Chúc mừng Tân Niên*

*Năm nay Mừng Một tốt ngày  
Chúc cho thiên hạ vui vầy cảm giao  
Chúc cho từ thấp đến cao  
Chúc cho thức tỉnh trở vào nội tâm  
Chúc cho rõ lý siêu âm  
Chúc cho tự thức tự tâm đến nơi  
Chúc cho hiểu lý Cha Trời  
Chúc cho qui tụ tự rời tham sân  
Chúc cho sáng suốt góp phần  
Chúc cho minh giác mở tầng cảm giao  
Chúc cho tự xét trước sau  
Chúc cho các giới mau mau hợp hòa  
Chúc cho giao cảm thật thà  
Chúc cho bản tánh tự hòa hư không  
Chúc cho sáng suốt lập công  
Chúc cho hòa cảm khai tầng trước ô  
Chúc cho thực hiện Nam Mô  
Chúc cho sớm thức hư vô đại đồng  
Chúc cho giải tỏa lòng vòng  
Chúc cho tự quán khai thông Đạo Đồi  
Chúc cho Hồn Vía tự rời  
Chúc cho tự xét cảnh Đồi học thêm  
Chúc cho vui vẻ tạo nhiều  
Chúc cho khai triển học thêm điều lành  
Chúc cho tự thức tự sanh  
Chúc cho tự dừng đạt thành chơn như  
Chúc cho vui vẻ người người  
Chúc cho Hồn Vía đạt nơi an toàn  
Chúc cho xây dựng thế gian  
Chúc cho thiên hạ tự bàn tự đi  
Chúc cho dẹp bỏ sân si  
Chúc cho biết rõ mình thì mới nên  
Chúc cho đạt thấu Bề Trên  
Chúc cho rõ cảnh rõ nền hóa sanh*

*Chúc cho vạn sự đắc thành  
Chúc cho cố gắng giải sanh giải hòa  
Chúc cho yêu nước yêu nhà  
Chúc cho yêu cả ông Cha trên Trời  
Chúc cho hòa hợp với Đời  
Chúc cho cảm mến mở lời cảm giao  
Chúc cho thực hiện thâm sâu  
Chúc cho tiến hóa nhiệm màu ban khai  
Chúc cho chấp nhận đời mài  
Chúc cho thức tỉnh có ngày đạt vinh  
Chúc cho thực hiện chơn tình  
Chúc cho sáng suốt tự mình lấy lòng  
Chúc cho rõ luật Hóa Công  
Chúc cho thức giác tréo tròng tiêu tan  
Chúc cho giữ lấy tâm an  
Chúc cho quy luật Pháp tràng giải mê  
Chúc cho giải tỏa bói bẻ  
Chúc cho lập hạnh trở về hư không  
Chúc cho tự thức một vòng  
Chúc cho quên cảnh lòng vòng si mê  
Chúc cho thích hợp muôn bề  
Chúc cho bền vững hương quê cõi Trời  
Chúc cho bớt lý luận lời  
Chúc cho thanh tịnh lập đời an khương  
Chúc cho sáng tạo gieo gương  
Chúc cho người phải tự lường tự đi  
Chúc cho bình thân hợp thì  
Chúc cho muôn Đạo thích nghi cảm hòa  
Chúc cho học nhẫn học hòa  
Chúc cho lĩnh hội chan hòa tình thương  
Chúc cho học Pháp noi gương  
Chúc cho học dừng mở đường tự đi  
Chúc cho tâm thức chép ghi  
Chúc cho thực hiện tâm thì mới an*

*Chúc cho sớm tạo huy hoàng  
Chúc cho khai triển muôn vàn đổi trao  
Chúc cho rõ Lý Nhiệm Mâu  
Chúc cho minh giác đui đầu hợp khuy nh  
Chúc cho thấu đáo nhơn tình  
Chúc cho quán xét tự mình khai thông  
Chúc cho biết cảnh tạm tòng  
Chúc cho tự mở những vòng luân xa  
Chúc cho ý thức chung hòa  
Chúc cho tự thức tự hòa đến nơi*

*Chúc cho chẳng chấp cảnh đời  
Chúc cho qui hội cảm lời hư không  
Chúc cho rõ Lý Hóa Công  
Chúc cho thương kẻ tréo tròn u mê  
Chúc cho góp sức tương kẻ  
Chúc cho sớm đạt muôn bề yên vui  
Chúc cho sớm hưởng Đạo mùi  
Chúc cho vui vẻ an vui đời đời  
Chúc cho bám sát Cha Trời  
Chúc cho thức tỉnh mở lời nhủ khuyên.*

*Kính bái,  
Lương Sĩ Hằng.  
Manila, 25-01-1982*

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC

Cabramatta, ngày 25-11-1984 (tiếp theo)

Cho nên Vô Vi không có buộc các bạn phải làm cái gì nhưng mà để các bạn thấy sự mê chấp thanh trực chính trong tâm các bạn phát khởi ra chớ chẳng ai đưa đến cho các bạn. Không nên đổ thừa người này người nọ mà chính ta tạo cho ta mà thôi. Vậy chúng ta muốn tạo cho ta một cơ hội gì? Cơ hội tốt hơn thanh nhẹ hơn chúng ta làm thế nào? Đó, cho nên các bạn chuyển về cái pháp luân thường chuyển các bạn phải đem cái thức hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ vô giải cái trực khí của ngũ tạng các bạn. Thì các bạn ăn món gì trực cách mấy mà các bạn biết sử dụng cái nguyên lai thanh khí của Trời Phật để hóa giải nội tâm nội tạng các bạn nó cũng thành về sự thanh nhẹ. Cái gì kêu bằng chay? Chay là thanh nhẹ. Mà có giải nó mới thanh nhẹ, không giải nó không thanh nhẹ, chớ đâu phải các bạn nói ăn mặn rồi tui thành Phật đâu. Trật! Không có đúng! Ăn chay rồi tui thành Phật, không đúng! Ăn mặn rồi tui thành Tiên, không đúng! Ăn mặn tui thành ma cũng không đúng. Nếu mà người nào biết tự giải thì nó mới, thức hòa đồng nó mở. Nó mở nó mới thặng hoa. Còn ăn vô mà không biết giải thì nó ú động. Đó là cái phản động lực làm cho hành giả trì trệ sân si trở lại. Cho nên các bạn thấy ăn ngon ngũ yên, ăn ngũ ăn ngũ, không làm không hành thì rốt cuộc nó cũng như xưa. Nó đóng cửa lại. Nó ỷ lại nơi sự ấm êm của vạn linh phục vụ nó mà nó không chịu tự hành tự tiến.

Cho nên những người tu cũng vậy. Tu đến bậc thanh nhẹ, đàn anh, càng lo hơn, phải càng lo tu hơn, luyện hơn, khai mở tâm thân hơn. Chớ không phải rằng là để cho người ta phục vụ rồi muốn gì muốn, hành hạ người khác, cái đó là không được. Chúng ta càng hạ mình hơn. Và thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta nhiều hơn. Hiểu cái ý nghĩa thâm sâu, hỗ trợ của vạn linh, chúng ta lại khép mình và quý yêu tất cả những người ở xung quanh và thực hành nhiều hơn để đóng góp cho những người đã phục vụ chúng ta. Chớ không phải nói tui tu cao, tui đề đầu thiên hạ. Cái đó không được! Tui tu lâu rồi tui muốn nói gì nói, không được! Nó phải có căn cứ, có đường lối, có kỹ thuật tu học cho mọi cá nhân tự hành và để nuôi dưỡng cái thức hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Biết chay là gì, mặn là gì, thanh là gì,

trực là gì. Phải cho rõ rệt. Nó cũng chung quy trong một con đường giải thoát. Chúng ta mang tâm thân trực ô, máu uế sanh ra làm người đã dơ dáy rồi thì bây giờ chúng ta tìm con đường tắm rửa và chúng ta lấy cái thủy pháp của cả càn khôn vũ trụ thanh khí điền để giải cái trực điển trong nội tâm nội tạng.

Cho nên các bạn tu thiền các bạn ý thức các bạn đang làm việc cho chính các bạn, đang lập lại trật tự cho chính các bạn. Các bạn đang thành thật đóng góp với Thượng Đế là sự mong muốn của Ngài muốn đưa các bạn trở về nguồn cội, đang chờ mong con Ngài trở về với chính Ngài. Đó chúng ta nói không nên phụ cái tình thương yêu của Đấng Cha Lành đã chuyển hóa cả Càn khôn Vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta trở về với chính ta trong giây phút thiêng liêng. Cho nên các bạn tu thiền rồi ngồi đó một tiếng, hai tiếng các bạn thấy nhóe mắt nó nháy một cái, nó nhóe một cái sung sướng vô cùng mà sung sướng ở đâu? Ai ôm ấp các bạn, ai vuốt ve các bạn mà các bạn cảm thấy sung sướng? Nó có chớ. Có sự vuốt ve êm nhẹ, êm ả trong thâm tâm các bạn. Giây phút thiêng liêng các bạn trụ tâm lên đỉnh đầu đó rồi nó rút, nó nhẹ. Có người vuốt ve các bạn đó là luồng thanh khí của Đấng Cha Lành đã đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, để tự thức tâm, để giải quyết sự trì trệ ô trực trong thâm tâm của các bạn.

Thì càng tu các bạn lại càng thấy giá trị vô cùng khai triển. *Đêm nay hàn học về gia cang, về sự lo âu của tình đời tối về soi hồn hiện ra hết. Nó dọn ra hết, sự sân si đối xử với bất cứ một người nào cũng được dọn ra hết, đó.* Rồi tới cái pháp luân thường chuyển nó làm cho nhẹ, thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, hòa hợp hóa giải theo lỗ chân lông tùy khả năng bài tiết. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đã và đang học trên con đường trở về với chơn tâm, trên con đường thức giác. Thành ra đi vô cái chỗ bất động. Bất động mới thấy sức mạnh của Từ Bi. Nếu chúng ta động không bao giờ chúng ta thấy sức mạnh của Từ Bi. Cho nên vạn sự đã lưu lại cho chúng ta thấy rõ những người thành công đều đi trong thanh tịnh mà thành công chớ không phải đi trong sự động loạn mà thành công. Không đi trong sự chém giết mà thành công. Đi trong sự hóa giải, hướng thượng, khai mở nó mới đạt tới thức hòa bình. *(còn tiếp)*

---

## Đề tài suy gẫm

---

### Làm sao thấy ánh sáng

Cho nên cái pháp này là mình tự tu, tự tiến ; không có ai làm thầy mình được hết đó ; cho nên, trong cái nghiên cứu ở đây, nó kiểm soát ghê lắm ! Không phải người kiểm soát, mà là điển kiểm soát ; điển của mình, mình, hai cái nhịp độ của con tim và bộ đầu nó mở đồng đều, thì cái bật cái ánh sáng ra.

Còn bây giờ mình sân si, thì tự nhiên mình phải củng cố, kéo lộn xuống ; khi mình kéo lộn xuống, thì hai cái nhịp nó đóng lại ; ngồi công phu không thấy ánh sáng, là mình thấy mình là bê bối rồi, không có thực tâm tu hành !

*(TĐ Hòa Hưng Sài Gòn 10/2/74)*

THƯ TỪ LAI VẮNG

Ngày 26-8-1992 Thủ Đức Ông Tâm.

Con bắt đầu tu vào ngày 16-11-1987 - con coi theo sách mà tu sao như <sup>đạo</sup> chi tiếp, con thì được một năm có một đêm con đang cõng phụ, tự nhiên ở trong đầu con nó rầy rức và lời nói ở đầu mà nghe rõ rày, con định tâm nghe cho kỹ để có mỗ mỗ nghĩ nó được có bốn chữ (Cần, chuyên, chí, đã) và tu ~~đạo~~ giáo đạo của con nó bắt yên, mặc dầu con ở sea bay tâm, nhưng con cũng được ông Tâm giảng, học tu thì y là ai trả nghiệp, như <sup>nghe</sup> ông Tâm giảng cũng quá nặng, con như chiếc thuyền sắp chìm, con cũng ngại có một người đồng đạo về mỗ, con viết thư trước kính thăm Ông Tâm, sau xem ông Tâm chiếu điện với con Neri.

Con  
T  
T  
58 - tuổi

Hongkong, ngày 29/2/93

Chị T ,

Thầy nhận thơ của con được biết con đang trên hành trình tu tiến. Người tu PLVVKHHBPP luôn luôn phải bằng lòng hóa giải mọi sự trần trược trong tâm thân. Mang xác làm người là đã mang sự trần trược của tập quán xa xưa cho đến nay. Bây giờ bước vào con đường tu thì PLV là một pháp khúc trược lưu thanh để tự hóa giải tâm thân. Thực hiện chuyện cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết.

Chuyện cần thiết là tự khai thông trí tuệ bằng ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định. Chuyện không cần thiết là mê tín dị đoan và ý lại, loạn thuyết tranh chấp. Người tu Vô Vi đúng đắn, tự khai tâm điển, óc sáng tâm minh, thực hành chất phát, biết rõ hồn đang bị giam trong cơ thể, phải hành đúng pháp, tạo một kỳ công giải thoát, thì sẽ không còn nghiệp tâm nữa. Vạn sự trên đời là không, chẳng nuôi dưỡng sự ước mơ, nhưng chỉ thực hành để tự đạt - đó là chánh pháp văn minh nhất. Tự đổi tất cả tập quán từ xa xưa cho đến ngày nay, khối óc tinh vi nhất phải được khai triển đến vô cùng. Thực hành đúng Soi Hồn và Pháp Luân thì trí tuệ sẽ được khai minh rõ rệt. Thầy chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng



---

## Thông Báo về quỹ cứu khổ ban

---

Chúng tôi có bảng tổng kết cho năm 2021 cho quý bạn đạo và để trên trang nhà [www.vovi.org](http://www.vovi.org)

Tiếng Việt : [http://www.vovi.org/pix/relief/Report\\_CKBV\\_2021\\_VN-v2.pdf](http://www.vovi.org/pix/relief/Report_CKBV_2021_VN-v2.pdf)

Tiếng Anh : [http://www.vovi.org/pix/relief/Report\\_CKBV\\_2021\\_English.pdf](http://www.vovi.org/pix/relief/Report_CKBV_2021_English.pdf)

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này**

Xin quý bạn đạo lưu ý, có gửi ngân phiếu hay money order xin đề đúng như sau:

**“VoVi Association of Canada”** mới deposit được

và xin gửi về địa chỉ:

2590 Allard St.  
Montreal Qc H4E 2L4  
Canada

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng  
Email: [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Chúc Tết Năm Bình Dân

<https://youtu.be/5lICbLpter4>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chon Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 1

<https://youtu.be/qjk0loujFWg>

Sống trong đồng đảng chon thức vô sanh bất diệt - Tết Nhâm Thân - Nam California -16-2-1992

<https://youtu.be/hvYsvYhx1zw>

3. Radio Nam California tuần lễ 06

Chủ đề: Hạnh Phúc - Chon tướng của sự Hạnh Phúc

<https://youtu.be/kfFu7tPN72g>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát:

Xuân Trời do Ca sĩ Đoàn Chính và ban hợp ca Vô Vi

<https://youtu.be/uOhgbHCmSag>

Ban video kính mời

---

**BẠN ĐẠO VIẾT**

---

Hemet ngày 2 tháng 2 năm 2022

Kính gửi Tuần báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn:

Nhân dịp đầu năm mới. Xin Kính Chúc quý bạn cùng gia quyến một năm mới:

An Khang Thịnh Vượng

Mọi Sự Cát Tường

Tâm Thân An Lành

Tu Hành Tin Tấn

Và có làm bài thơ NHÂM DẦN như sau:

NHÂM DẦN

NHÂM DẦN tự giải trí cân phân

NHÌN XA thấy rõ tự góp phần

HIỂU RỘNG Tinh Trời chung một mối

TÂM THỨC DỒI DÀO TẾT CHUNG VUI

NĂM MỚI LÌ XÌ AI CŨNG VUI.

QUÍ THƯƠNG Bành Chí

---

## THƠ BẠN ĐẠO

---

### CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc mừng năm mới Nhâm Dần  
Chúc các bạn đạo tâm thân vui hòa  
Thực hành luyện đạo tiến xa  
Vui trong thanh tịnh bỏ qua chuyện đời  
Tâm vui hòa cảm Đất Trời  
Trở về nội thức nơi nơi an hòa  
Thực hành chất phác phân qua  
Dẹp phần mê chấp nhãn hòa an yên.  
Chúc các bạn đạo siêng thiền  
Thực hành đúng, đủ tâm hiền hơn xưa  
Nhịn nhục thanh tịnh sớm trưa  
Chẳng còn tranh chấp hơn thua tâm đời  
Cùng nhau tiến hóa hướng Trời  
Chung vui thanh nhẹ mở lời mến thương  
Chúc cho các bạn một đường  
Đạo đời vui tiến tình thương chan hòa.

Nguyễn Giang Thanh  
Kính tặng